
หนา้ 1 

  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก  
เลขที ่1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

บรษิัทฯ โดยนายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูม้ีเกียรติ
ทุกท่านสู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และไดแ้จง้ต่อที่
ประชุมว่า การประชุมในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียง
ทัง้หมด 6 วาระ วาระแจง้เพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายการส่งเสรมิการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยคณะกรรมการบรษิัทไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งค าถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ  ความรู ้และ
ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแ้จ้งต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พรอ้มเงื่อนไขไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการ
ล่วงหนา้แลว้ และส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่นใหท้ี่ประชุมพิจารณา  ส่ง
ค าถามล่วงหนา้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

นายไพศาล ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรบัการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะพิจารณาเรียง
ตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที่ระบุไวใ้นค าบอกกล่าวเชิญประชุมที่ไดส่้งใหท้่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไม่มีการเล่ือนไปตอบในวาระอื่น ๆ และเพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 หากผูถื้อหุน้ หรือผูร้บั
มอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ี่จะซกัถาม หรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซกัถาม หรือความเห็นบนกระดาษที่
จดัเตรียมไวใ้หแ้ทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยขอใหท้่านระบุชื่อไวใ้นกระดาษค าถามดว้ย และเมื่อเรียบรอ้ยแลว้ให้ส่ง
ค าถามดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ เพื่ออ่านขอ้ซกัถาม หรือความเห็นต่อที่ประชมุต่อไป ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงาน
การประชมุเป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น ส าหรบัค าถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา จะน าไปตอบ
ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

ส าหรบัวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ตอ้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหนา้ที่จะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและ
ประกาศผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมรบัทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใชร้ะบบ 1 หุน้ มี 1 
เสียง และไม่ใช ้Cumulative Voting ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองสามารถออกเสียง เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ 
งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรบัแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนที่แจกให ้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไวท้ี่มมุซา้ยบน ส าหรบัผูถื้อ
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หุน้ที่มอบฉันทะใหผู้อ้ื ่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้นัน้  บริษัทฯ จะบนัทึก
คะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ถา้ไม่
มีผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้เห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชมุเสนอ การนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนนและ
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น  ๆ  คะแนนเสียง
นอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  

อนึ่ง การนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากัด”) ไดแ้ก่ 

1.  วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบรษิัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออก
เสียงเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

ทั้งนี ้ส าหรบัวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ ไดแ้ก่ วาระท่ี 5 ซึ่งบรษิัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 

3.  วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้
ทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี ้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบไดต้ามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงไดข้อใหค้นกลางที่เป็น
อิสระ หรือ Inspector ไดแ้ก่ นายเทพชล โกศล จากบรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง
และไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มเป็นผูส้งัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้รว่มเป็นผูส้งัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียงดว้ยแต่อย่างใด 

นายไพศาล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้รว่ม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,188,504,922 บาท (สองพนั
หนึ่งรอ้ยแปดสิบแปดลา้นหา้แสนส่ีพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองบาท) ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 2,188,504,922 บาท (สองพนั
หนึ่งรอ้ยแปดสิบแปดลา้นหา้แสนส่ีพันเกา้รอ้ยยี่สิบสองบาท) และมีผู้ถือหุน้ จ านวน 13,081 ราย โดยการประชุมในครัง้นี ้
ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมรวมทัง้สิน้ 116 ราย นบัหุน้รวมกันได ้1,626,060,169 หุน้ คิด
เป็นรอ้ยละ 74.30 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งมผีูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย 
และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ของบรษิัทฯ ต่อไป 
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ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ไดม้าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2566 ของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้แนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้งที่เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้คือ 

  
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการก ากบัการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรหิาร 

ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

ดร.อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน, กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการก ากับ

การบรหิารความเส่ียง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

นายอนวุฒัน ์จงยินดี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน และ

กรรมการอิสระ 

ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการก ากบัการบรหิารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการก ากบัการบรหิารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบรษิัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร  

นางรตันา พรมสวสัดิ ์ กรรมการบรษิัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ กรรมการบรษิัท, ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท 

จ ากดั (มหาชน) 

นพ.สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท โรงพยาบาลวิมตุโฮลดิง้ จ ากดั 

นางสาวสรุวีย ์ชยัธ ารงคก์ลู กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม 

 
ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางสาวสจุิตรา มะเสนา   บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

นางสาวนิตยา งามประเสรฐิสขุ  บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
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นางสาวฐิติชญา ธนบญุงาม  บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

โดยนายเทพชล โกศล จะท าหนา้ที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรอื “Inspector” ในการประชมุครัง้นีด้ว้ย 
 

โดยการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 10 ท่าน และกรรมการที่เขา้
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี  ้
 

ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2565    

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค ์กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท 
โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิง้ จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ โดยก่อนการน าเสนอ นายปิยะเชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุป
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

พฤกษาไม่ใช่แค่การพฒันาที่อยู่อาศยั แต่เป็น “การอยู่(อาศยั)” เพราะเราใส่ใจเพื่อทัง้ชีวิต “อยู่ดี มีสขุ” 
หรือ “Live well Stay well” 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 28,640 ลา้นบาท เติบโตจากที่เคยท าไดใ้นปี 2564 ประมาณรอ้ยละ 1 
(ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ านวน 28,430 ลา้นบาท) และมีก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 2,772 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 
เมื่อเทียบกบัปี 2564 (ปี 2564 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนของบรษิัทใหญ่ จ านวน 2,353 ลา้นบาท) ในขณะท่ีอตัราส่วนโครงสรา้ง
ทางการเงินของบริษัทฯ ค่อนขา้งแข็งแกร่งและมีผลใหอ้ตัราส่วนของหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงจาก 0.65 เท่า ในปี 2564 
มาเป็น 0.52 เท่า ในปี 2565 และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (IBD Ratio) ลดลงจาก 0.36 เท่า ในปี 2564 มาเป็น 
0.22 เท่า ในปี 2565  

การด าเนินงานที่ส  าคญัของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ที่บริษัทฯ สามารถด าเนินการไดด้ี คือ การบริหาร
ตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใชซ้ีเมนตล์งไดม้ากกว่า 15,000 ตนั จากกลยุทธก์ารออกแบบรอยต่อซีเมนต์
และคานคอดินแบบใหม่ (New Cement Jointing Design Hollow Core & Ground Beam) มีการดึงคู่คา้วสัดุการก่อสรา้ง
เขา้รว่มประมลูในระบบ ครบรอ้ยละ 100 มีผลใหล้ดจ านวนชั่วโมงการท างานลงไดม้ากกว่า 10,400 ชั่วโมง มีรายไดเ้พิ่มขึน้จาก
การรวมงบของโรงพยาบาลเทพธารินทร ์รวมทัง้มีการเปิดศูนยฟ้ื์นฟูและดูแลส าหรบัครอบครวัและผูสู้งอายุ (Wellness) แห่งแรก
บริเวณถนนบางนา – วงแหวน โดยมีขนาด 50 เตียง มีการน าเทคโนโลยีใหม่คารบ์อนเคียว (Carbon Cure) มาใชใ้นการผลิต 
แผ่นพรีคาสทท์ าใหส้ามารถลดปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดล์งไดป้ระมาณ 1,000 ตนัคารบ์อนต่อปี และที่ส  าคญัคือมีการ
แยกหน่วยธุรกิจพรีคาสท ์ซึ่งช่วยในการปลดล็อกการสรา้งรายไดเ้พิ่มอีกประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

ในส่วนของการลงทุน ในเดือนกุมภาพนัธ ์2565 บริษัทฯ มีการลงทุนใน Pathology Asia ซึ่งเป็นธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับเฮลทเ์ทค (HealthTech) จ านวน 100 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์เดือนเมษายน มีการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับ 
Proptech โดยเขา้ลงทุนใน Taronga Ventures จ านวน 10 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย InvestaX จ านวน 1.8 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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และ Pundai จ านวน 25 ลา้นบาท เดือนมิถุนายน มีการลงทุนในกลุ่มเฮลทเ์ทค คือ Naluri จ านวน 3.5 ลา้นเหรียญสหรฐั และ 
Amili จ านวน 3.15 ลา้นเหรียญสหรฐั  

นอกจากนี ้ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ยงัมีการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับความยั่งยืน คือ การเขา้รว่ม
ลงทุนกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับโซลารรู์ฟ (Solar Roof) ในเดือนสิงหาคม ไดม้ีการ
รว่มทนุกบั Pathology Asia เพื่อขยายกิจการดา้นการวินิจฉยัทางการแพทย ์Genomic และแล็บในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ในเดือนตลุาคม บริษัทฯ มีการลงทนุสนบัสนุนธุรกิจเพื่อสงัคมใน 5 ธุรกิจ และเดือนธันวาคม มีการลงทุนร่วมกบั CapitaLand 
Investment และ Ally Logistic Property ในการจัดตั้งกองทุน CapitaLand SEA Logistics Fund เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
สมารท์โลจิสติกส ์โดยมีเป้าหมายในการมีสินทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารมลูค่า 1 พนัลา้นดอลลารสิ์งคโปร ์

ในส่วนของธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 2565 บรษิัทฯ มียอดโอนเท่ากบั 27,191 ลา้นบาท 
โดยเป็นยอดโอนท่ีมาจากโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์รอ้ยละ 53 บา้นเดี่ยว รอ้ยละ 12 และคอนโดมิเนียม รอ้ยละ 35 และมีโครงการ
คอนโดมิเนียมที่สรา้งเสร็จ จ านวน 7 โครงการ มลูค่ารวม 15,000 ลา้นบาท ซึ่งเริ่มทยอยโอนในไตรมาส 3/2565 และสามารถ
สรา้งก าไรใหก้บับรษิัทฯ ไดค้่อนขา้งดี 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ จ านวน 19 โครงการ มูลค่ารวมเท่ากับ 11,000 ลา้นบาท 
โดยมีตวัอย่างโครงการเปิดใหม่ในกลุ่มทาวนเ์ฮา้ส์ ไดแ้ก่ โครงการบา้นพฤกษา บางนา - ศรีนครินทร ์โครงการเดอะ คอนเนค 
บางนา - วงแหวน และโครงการพฤกษาวิลล ์พหลโยธิน - คลองหลวง บา้นเดี่ยว ไดแ้ก่ โครงการเดอะ แพลนท ์สขุุมวิท - บางป ู
และโครงการภัสสร จตุโชติ - รามอินทรา และคอนโดมิเนียมไดแ้ก่ โครงการพลัม ดอนเมือง แอรพ์อรต์ และพลัม คอนโด 
พระราม 2 เฟส 2 เป็นตน้ ในขณะที่มียอดขายรอรบัรูร้ายได ้(Backlog) จ านวน 6,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นในส่วนของโครงการ
ทาวนเ์ฮา้ส ์จ านวน 1,000 ลา้นบาท บา้นเดี่ยว จ านวน 1,500 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม จ านวน 3,600 ลา้นบาท และมี
คอนโดมิเนียมพรอ้มโอน จ านวน 14,600 ลา้นบาท ทั้งนี ้ในภาพรวมบริษัทฯ มีโครงการที่ยังเปิดขายอยู่ (Active Projects) 
จ านวน 158 โครงการ มลูค่ารวม 69,900 ลา้นบาท  

ล าดับถัดไปนายปิยะ ประยงค์ ได้เชิญ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โรงพยาบาลวิมตุโฮลดิง้ จ ากดั รายงานเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล 

นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ รายงานเพิ่มเติมว่า  โรงพยาบาลวิมุตจะช่วยเสริมธุรกิจการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยใ์นเรื่องของการ “อยู่ดี มีสขุ” โดยจะเปล่ียนจากการพฒันาที่อยู่อาศยั เป็นการพฒันาการอยู่อาศยัแทน ปัจจบุนั
โรงพยาบาลวิมตุไดเ้ปิดด าเนินการมาร่วม 2 ปีแลว้ และไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากสถาบนัสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
HA ขัน้ท่ี 2 หลงัจากเปิดใหบ้รกิารมาไดเ้พียง 1 ปี รวมทัง้ไดร้บั CMI 1.3 ซึ่งเป็นความสามารถในการรกัษาโรคที่มีความซบัซอ้น 
และในส่วน Digital Platform บรษิัทฯ ไดข้ยายการบรกิารไปยงั ViMUT App โดยมอบบรกิารปรกึษาแพทยอ์อนไลน ์ครอบคลมุ
ทัง้กบัลกูบา้นของพฤกษาและคนไขท้ั่วไป 

ในส่วนของรายได ้โรงพยาบาลมีการเติบโตทัง้ในส่วนของคนไขน้อก (OPD) และคนไขใ้น (IPD) โดยมี
รายไดใ้นส่วนที่ไม่เก่ียวขอ้งกับโรค Covid-19 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 และมีจ านวนคนไขต้่างชาติเพิ่มขึน้ ในขณะที่โรงพยาบาลเทพธา
รนิทรม์ีการเติบโตอย่างสม ่าเสมอ ปัจจบุนัโรงพยาบาลมีความรว่มมือกบัพนัธมิตรต่างชาติ ทัง้ในส่วนของ Naluri และ Amili ซึ่ง
จะมีส่วนเขา้มาช่วยในเรื่องของการดูแลสขุภาพ รวมทัง้มีการร่วมมือกบั Pathology Asia ในการขยายธุรกิจในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กบัการใหบ้รกิารหอ้งแล็บในประเทศไทย และมีการเปิดใหบ้รกิารศนูยเ์วลเนสแห่งแรกที่บรเิวณถนนบางนา – วงแหวน โดยจะมี
การเปิดใหบ้รกิารศนูยเ์วลเนสเพิ่มเติมในปีนีด้ว้ย 
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รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มขึน้ หลกั ๆ มาจากรายไดท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งกบั Covid-19 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้
ทัง้รายไดจ้ากคนไขใ้นและคนไขน้อก โดยผูป่้วยที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโรค Covid-19 มีจ านวนสงูสดุเท่าที่เคยมีมา เป็นผลมาจากการ
ขยายบรกิารไปยงักลุ่มคนไขท้ัง้ในและต่างประเทศ และนบัตัง้แต่สิงหาคม 2565 มีการรวมรายไดจ้ากโรงพยาบาลเทพธารินทร์
เขา้มาในกลุ่มวิมตุ ท าใหม้ีรายไดร้วมสงูขึน้ 4.5 เท่า โดยบรษิัทฯ คาดว่ารายไดใ้นปีนีจ้ะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของ Ecosystem และแพลตฟอรม์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิมตุในการขยายการใหบ้รกิารในธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัเฮลทแ์คร ์อาจแบ่งไดเ้ป็น 

1. การขยายศูนยใ์หบ้ริการทางการแพทย ์(Medical Hub) ปัจจุบนับริษัทฯ มีการเปิดโรงพยาบาลวิมุต 
พหลโยธิน รวมทัง้มีการเขา้ลงทุนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยในปีนี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะ Rebrand เป็นโรงพยาบาลวิมุต
เทพธารนิทร ์นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีการเปิดใหบ้รกิารวิมตุ เวลเนส ที่ถนนบางนา - วงแหวน และในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา 
บรษิัทฯ มีการรว่มทนุกบับรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ในการเปิดใหบ้รกิาร ซีเนรา่ วิมตุ เวลเนส ที่คูบ้อน ซึ่งปัจจบุนั
มีผูม้าใชบ้รกิารแลว้ รวมทัง้มีการเปิดใหบ้รกิารบา้นหมอวิมตุที่รงัสิตอีกดว้ย 

2. การร่วมมือกับพฤกษาในการสรา้งการอยู่อาศัยอย่างอยู่ดี มีสุข (Live well Stay well) ให้กับ
ลกูบา้นของพฤกษา โดยการเปิดใหบ้ริการเนอรส์ซิ่งโฮม (Nursing Home) ที่ถนนบางนา - วงแหวน ตัง้อยู่บริเวณดา้นหนา้ของ
โครงการพฤกษา อเวนิว ซึ่งมีลูกบา้นอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนีลู้กบา้นยังไดร้บัความสะดวกสบายในการปรกึษา
แพทยผ่์านทางออนไลน ์โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพฒันาใหไ้ปถึงการใหบ้รกิารคนไข ้โดยเฉพาะกรณีของผูป่้วยติดเตียงถงึบา้น 
(Virtual Hospital at Home) ไดเ้ลย 

3. การใหบ้ริการสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล โดยมีการพัฒนาในส่วนของวิมุตแอปพลิเคชัน  (ViMUT 
Application) รวมทัง้มีการจดัท า Smart Hospital ร่วมกับ AIS โดยจะมีการน าเรื่องการใหบ้รกิารผ่านระบบดิจิทลัไปใชง้านกบั
โรงพยาบาลเทพธารนิทรด์ว้ย 

4. โครงการความร่วมมือและการลงทุนเพื่ออนาคต ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดีในการส่งต่อคนไขม้ารบัการผ่าตดัที่โรงพยาบาลวิมตุ โดยจะมีการคิดค่าบรกิารในการใหก้ารรกัษาสงูกวา่ที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีเรียกเก็บเล็กนอ้ย ท าใหค้นไขไ้ดร้บัการผ่าตดัเร็วขึน้ ในขณะที่โรงพยาบาลก็มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
โดยในอนาคตอาจมีการขยายไปถึงการใหบ้รกิารในดา้นอื่น ๆ เพิ่มเติม  

นอกจากนีย้ังมีโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือกับ 
Naluri ในการใหบ้ริการดูแลสขุภาพเชิงป้องกันผ่านดิจิทลั และกับ Amili ในเรื่องของไมโครไบโอมเพื่อดูแลในเรื่องของสขุภาพ
ระบบทางเดินอาหาร เป็นตน้ 

5. การขยายไปสู่ธุรกิจอื่น  ๆ  เช่น ความร่วมมือกับ Pathology Asia ในเรื่องของการวินิจฉัยทาง
การแพทย ์หรอืการใหบ้รกิารทางหอ้งแล็บต่าง ๆ หรือ Kaohub ในการดแูลผูป่้วยและผูส้งูวยั เป็นตน้ 

ล าดบัถัดไป นพ.สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ ไดเ้ชิญนายปิยะ ประยงค ์กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) รายงานเพิ่มเติมในส่วนของ Roadmap การสรา้งความส าเร็จอย่างยั่งยืน
ในปี 2565 ปัจจยับวกและปัจจยัลบที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ และสรุปผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนในรอบปี 2565 

นายปิยะ ประยงค ์รายงานเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ด าเนินการตาม Roadmap เพื่อสรา้งความส าเรจ็
อย่างยั่งยืนมีผลให้บริษัทฯ ไดร้ับรางวัล ASEAN Asset Class Award จาการประเมิน ASEAN CG Scorecard และรางวัล 
Sustainability Disclosure Award เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม โดยเฉพาะเพื่อคนพิการ ในโครงการบา้น
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ใส่ใจเพื่อคนพิการ เป็นตน้ นอกจากนีใ้นส่วนของโรงงานพรีคาสทม์ีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใชท้ าใหเ้ป็นโรงงานพรีคาสท์
คารบ์อนต ่าแห่งแรกของประเทศไทย และมีการน าโซลารรู์ฟ (Solar Roof) มาใชก้ับโครงการของพฤกษา ทัง้ในส่วนของทาวน์
เฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และคอนโดมิเนียม รวมทัง้มีโครงการความรว่มมือระหว่างพฤกษา และโรงพยาบาลวิมตุ ในเรื่องของเฮลทแ์คร์
อีกดว้ย 

ปัจจยัที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ อตัราการขยายตวัของ GDP ที่น่าจะ
อยู่ในกรอบประมาณรอ้ยละ 2.70 – 3.70 โดยส่วนหนึ่งจะมีผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่จะเป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักทาง
เศรษฐกิจที่จะสนบัสนุนใหภ้าคธุรกิจอสงัหาริมทรพัยม์ีการเติบโตขึน้ นอกจากนีย้งัไดร้บัผลดีจากมาตรการภาครฐัในดา้นการ
ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจ านอง การเปิดประเทศ และมาตรการภาครฐัอื่น ๆ จะสรา้งแรงส่งใหต้ลาดชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเติบโต ในขณะท่ีธุรกิจโรงพยาบาลจะไดร้บัอานิสงสจ์าก Medical Tourism รวมทัง้การเลือกตัง้ในเดือนพฤษภาคม
จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณสขุมากนกั ยงัคงมุ่งเนน้การขยายบริการใหค้นสงูอาย ุและโครงการต่าง ๆ ท่ีมีการรเิริ่มใหม่ 
เป็นตน้ 

ในขณะที่ปัจจยัลบที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ภาวะหนีค้รวัเรือนไทยยงัคง
อยู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อก าลงัในการซือ้อสงัหารมิทรพัย ์และมีผลใหธ้นาคารมีแนวโนม้ปล่อยสินเชื่อยากขึน้ กดดนัใหม้ีแนวโนม้
ชะลอตัวลงอย่างมากในตลาดระดับล่าง นอกจากนี ้ยังไดร้บัผลกระทบจากการปรบัอัตราดอกเบีย้ขึน้อย่างต่อเนื่อง แมว้่า
สถานการณเ์งินเฟ้อไดผ่้านจุดสงูสดุไปแลว้ก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาล แมว้่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะฟ้ืนตวั แต่ความเส่ียง
ส าคญัที่ตอ้งติดตามคือ ราคาสินคา้และบรกิารดา้นสขุภาพท่ีปรบัเพิ่มสงูขึน้ 

ผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน ในรอบปี 2565 บรษิัทฯ มีการด าเนินการท่ีส าคญัโดยสรุปใน 4 
ดา้น ดงันี ้   

1. Heart to Home เป็นโครงการที่มุ่งเนน้การใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี การใส่ใจการ
ออกแบบและกระบวนการท างานในทกุขัน้ตอน เพื่อส่งมอบชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ” 

2. Heart to Earth เป็นโครงการที่มุ่งเนน้การใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้มในทกุกระบวนการผลิตเพื่อลดโลกรอ้น   

3. Heart to Society เป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้การใส่ใจสงัคมและใหโ้อกาสที่ดี เพื่อสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดี
ใหก้บัผูท้ี่ตอ้งการโอกาสในสงัคม 

4. Heart to Health เป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้ใส่ใจดา้นสขุภาพท่ีดีของลกูคา้ พนกังาน ชมุชน และสงัคม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจในผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได้ประมาณ 837,222 kWh/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไดป้ระมาณ 853,768 kgCo2e/ปี เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวได ้385,454 ตารางเมตร ลดปริมาณขยะได ้153,440 กิโลกรมั/ปี ลดการใชน้ า้
ลงรอ้ยละ 17.77 และมีการหมนุเวียนน า้ทิง้เพื่อน ากลบัมาใชซ้  า้ในอตัรารอ้ยละ 100 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักบั
สงัคมดว้ยการส่งเสรมิและใหโ้อกาสการจา้งงานพนกังานหญิงเป็นจ านวนรอ้ยละ 56.62 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด โดยมีการ
จา้งงานคนพิการ จ านวน 15 คนต่อปี และมีการยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคมใหด้ีขึน้ 381,508 คน 

นอกจากนี ้ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1.  รางวลัหุน้ยั่งยืน: Thailand Sustainability Investment 2022 (THSI)  
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2. Recognition Sustainability Disclosure Award 2022 

3. 3G Excellence in Sustainable Development Award 2022 และ 3G CSR Leadership Award 2022 

4. รางวลัองคก์รที่ท  าคณุประโยชนด์ีเด่นต่อคนพิการ  

5. รางวลั ASEAN Asset Class Award จากผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard Award 

6. Best Brand Performance on Social Media 

7. Thailand Top Company Award 2022 และ Product Innovation Awards 2022 

8. BCI ASIA Top 10 Developers Awards 2022 เป็นตน้ 

ในดา้น Corporate Governance & Compliance บริษัทฯ ไดร้บัการต่ออายุการรบัรองโครงการแนวร่วม
ต่อตา้นคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC-Recertification) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบก าหนดอายุการ
รบัรอง 3 ปี ในวนัที่ 29 กันยายน 2566 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการจดัท านโยบายการต่อตา้นทุจริตและคู่มือที่เก่ียวขอ้ง ส่ือสาร
และประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริหารและพนกังานไดเ้ขา้ใจ และรบัทราบ พรอ้มที่จะรว่มปฏิบตัิเป็นองคก์รแห่งธรรมาภิบาล รวมทัง้มี
การจัดกิจกรรม CG Day ประจ าปี เพื่อส่งเสริมและอบรมพนักงานดา้นจรรยาบรรณและการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัภายใน
องคก์ร และกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูภ้ายนอกองคก์รอีกดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ
คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2565    

 
ระเบียบวาระที ่2  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสิีน้สดุ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 230 - 317) ซึ่งไดส้่งไปยังผู ้ถือหุ ้น
พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมก่อนหนา้นีแ้ลว้ และขอใหน้างสาวสรุวีย ์ชยัธ ารงคก์ูล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานการเงินกลุ่ม สรุปประเด็นส าคญัใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ  

นางสาวสุรวีย์ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดว้่า ณ สิน้ปี 2565 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ อยู่ที่จ  านวน 68,656 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมารอ้ยละ 4.70 
เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อขายลดลง (ปี 2564 สินทรัพยร์วมของบริษัทฯ อยู่ที่จ  านวน 
72,052 ลา้นบาท)  

ในส่วนของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้จะพบว่า ณ สิน้ปี 2565 บริษัทฯ มีหนีสิ้น จ านวน 23,078 ลา้นบาท 
และส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 45,578 ลา้นบาท ซึ่งจะเห็นไดว้่า ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากผลประกอบการของบรษิัทฯ 
และเงินกูล้ดลงจากการบรหิารหนีสิ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
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ขณะที่อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนสุทธิ (NET 
IBD/E Ratio) ของบริษัทฯ ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนีสิ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิน้ปี 2565 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ อยู่ที่ 0.52 เท่า และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุสทุธิอยู่ที่ 0.22 เท่า 

ในส่วนของความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯ จะเห็นไดว้่าในปี 2565 บรษิัทฯ มีธุรกิจที่สนบัสนุน
ซึ่งกันและกัน และสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงมีความพรอ้มทัง้ในส่วนของรายได ้การบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ซึ่ง
สามารถท าไดด้ี โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดเ้ท่ากับ 28,640 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากที่เคยท าไดใ้นปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 1 
โดยมีผลมาจากยอดโอนคอนโดมิเนียม 7 โครงการ และการเติบโตของรายไดจ้ากบริการทางการแพทย์ รวมรายไดจ้าก
โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์ 

ก าไรขัน้ตน้จากผลการด าเนินงานในปี 2565 จ านวน 8,939 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากที่เคยท าไดใ้นปี 2564 
รอ้ยละ 9 มีผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถประหยัดตน้ทุนดว้ยการใช้ Value Engineering และเทคโนโลยี Blockchain 
รวมถึงการโอนโครงการที่ท  าก าไรไดด้ี และมีกลยทุธด์า้นราคาสอดคลอ้งกับการเปิดโครงการใหม่ ในขณะที่ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
อยู่ที่จ  านวน 2,772 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากที่เคยท าไดใ้นปี 2564 รอ้ยละ 18 โดยมีผลมาจากการที่บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงิน
ลดลงจากการช าระคืนเงินกู ้และมีการบรหิารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง โดยจะเห็นไดจ้ากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วม
จ านวน 68,656 ลา้นบาท โดยเป็นสินทรพัยท์ี่อยู่ในกลุ่มอสงัหาริมทรพัยร์อ้ยละ 77 ธุรกิจโรงพยาบาลรอ้ยละ 8  และธุรกิจใหม่
รอ้ยละ 9 ซึ่งในส่วนของธุรกิจใหม่จะน าไปลงทุนตามกลยุทธข์องกลุ่มบรษิัทฯ ในการสรา้งรายไดป้ระจ าและการเติบโตในระยะยาว 
ในส่วนของหนีส้ินจะมีจ านวนลดลงจาการที่บริษัทฯ มีการช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนดช าระ และมีผลใหอ้ตัราส่วนของหนีสิ้น
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) ลดลงมาอยู่ที่ 0.52 และหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (IBD) อยู่ที่ 0.22 เท่า ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการที่บริษัทฯ 
มีโครงสรา้งทางการเงินที่เขม้แข็ง ในขณะที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อรวมทัง้หมด จ านวน 45,373 ลา้นบาท โดยเป็นวงเงินที่ยงั
ไม่ไดใ้ช ้จ านวน 31,717 ลา้นบาท แสดงถึงการที่บริษัทฯ มีการจัดสรรวงเงินอย่างรอบคอบและเพียงพอส าหรบัรองรบัการ
เติบโต และการสนบัสนนุการลงทนุในธุรกิจใหม่ไดอ้ย่างยั่งยืน 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
ซึ่งไดผ่้านการการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ จะตอ้งลงมติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่า จะมีขอ้เสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นางกัลลช์ลา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โซนยุโรป และอเมริกามีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย (Recession) ซึ่งจากประวตัิที่ผ่านมา เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยโุรป และอเมรกิา ต่อมาประเทศในโซนเอเซยีก็
จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นกนั จึงขอสอบถามดงันี ้

1. บรษิัทฯ มีกลยทุธ ์หรือมีการบรหิารความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อย่างไร มีแผนการด าเนินงานอย่างไร 

2.   บรษิัทฯ มีแนวทางกลยทุธท์ี่จะขยายกิจการอื่นหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอ้งพิจารณาก่อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจซบเซา
หรือไม่ เช่น การจ้างงานและการอุปโภคบริโภค หากไม่กระทบก็ไม่ไดร้า้ยแรงแต่อย่างใด ทั้งนี ้เมื่อเกิ ดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจในยุโรป และอเมริกา การคา้ขายระหว่างประเทศก็อาจจะไดร้บัผลกระทบไปดว้ย เช่น เรื่องการส่งออก แต่ก็มิได้
หมายความว่าจะท าใหเ้ศรษฐกิจเอเชียหรือประเทศไทยในดา้นอื่น ๆ ซบเซาไปดว้ย เช่น การท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภค
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ภายในประเทศจะมีการปรับลดลงบ้าง ก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี ้น่าจะโตได้ประมาณรอ้ยละ 3 ทั้งนี ้ หน่วยงานดา้น
เศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ยงัไม่เห็นว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศไทยแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนการบริหารการลงทุนและบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นไดจ้ากการที่
บริษัทฯ มีการขยายฐานธุรกิจออกไปจากเดิมที่มุ่งเนน้ไปที่การพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบนั บริษัทฯ มี
การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับโรงพยาบาล และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนออกไป 
ในขณะเดียวกันตามที่ไดม้ีการน าเสนอในตอนตน้จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีโครงสรา้งเงินทุนที่เขม้แข็ง ในขณะที่มีหนีส้ินนอ้ย
เมื่อเทียบกับทุน จึงเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความพรอ้มและสามารถที่จะขยายธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ีก เพียงแต่จะตอ้งมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ และใชค้วามระมดัระวงัในการลงทนุ รวมทัง้คอยติดตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ดว้ย 

นายสขุสนัติ์ ปีตะโหตะระ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ROE มีวิธีการท่ีจะเพิ่มขึน้ไดอ้ีกหรือไม่ 

นางสาวสรุวีย ์ชยัธ ารงคก์ลู กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ชีแ้จงว่า 
ในปีนีค้าดว่าจะเพ่ิมขึน้จาก Retain Earning และการบรหิารสดัส่วน Equity ใหล้ดลง ซึ่งจะส่งผลให ้ROE เป็นไปตามเป้าหมาย
ทางธุรกิจ 

นางสาวณฐา ธาวนพงษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า กลุ่มลกูคา้หลกัของ Wellness เป็นคนไทย หรือต่างชาติ 
และจะสามารถสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง (BDMS และบ ารุงราษฎร)์ ไดอ้ย่างไร 

นพ.สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมตุโฮลดิง้ จ ากัด ชีแ้จงว่า กลุ่ม
ลกูคา้หลกัของ Wellness ในปัจจบุนัจะเป็นกลุ่มลกูคา้คนไทย ในระดบั Segment Upper-Middle และยงัไม่ไดเ้นน้ลกูคา้ระดบั 
High-End เหมือนกบัทาง BDMS อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ เปิดโอกาสในการรองรบัลกูคา้ต่างชาติเพิ่มเติมในอนาคต 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากงบการเงินจะพบว่า บริษัทฯ มีก าไรสะสมอยู่
ค่อนขา้งมาก แต่เหตุใดที่งบกระแสเงินสด จึงมียอดกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน เป็นจ านวนมากถึงประมาณ 
8,000 ลา้นบาท 

นางสาวสุรวีย ์ชัยธ ารงคก์ูล ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
จ านวนประมาณ 12,000 กว่าลา้นบาท ซึ่งในรายละเอียด บริษัทฯ ไดน้ าเงินจ านวนนีส่้วนหนึ่งไปช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด
ช าระระหว่างปีจ านวน 9,500 ลา้นบาท และในระหว่างปี บรษิัทฯ ก็มีการกูเ้พิ่ม รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลดว้ย  

 ดังนั้นเมื่อหักกลบกันแลว้ ท าให้รายการกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (Cash from 
financing activities) มีจ านวนประมาณ 8,000 กว่าลา้นบาท ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบรษิัทฯ คืนเงินกูแ้ลว้ บรษิัทฯ จะมีการกู้
เงินเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และปัจจบุนับรษิัทฯ มี Land Bank เป็นจ านวนประมาณเท่าใด 

นางสาวสรุวีย ์ชยัธ ารงคก์ูล ชีแ้จงว่า เนื่องจากบรษิัทฯ มีการบริหารจดัการที่ดี โดยจะเห็นไดว้่า บรษิัทฯ 
มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E Ratio) และอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุสทุธิ (NET IBD/E Ratio) ต ่ามาก ประกอบกับ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ที่ดินเพิ่มเติมมากนกัและมีผลใหม้ีเงินสดเหลือ บริษัทฯ จึงน ามาช าระคืนหนีเ้งินกู ้(รวมทัง้ใน
ส่วนท่ีกูเ้พิ่ม) และมีผลท าใหบ้รษิัทฯ มีภาระหนีล้ดลงมากกว่าจ านวนที่กู ้

นายปิยะ ประยงค ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มี Land Bank อยู่เป็นจ านวนประมาณ 15,000 ลา้นบาท 
ซึ่งสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาไดอ้ีกอย่างนอ้ย 2-3 ปี 



หนา้ 11 

นายอนุชา กิจธนามงคลชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลวิมตุที่มีก าไร
ขั้นตน้จ านวน 112 ลา้นบาทนั้น สรุปว่าในปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลมีผลก าไร หรือขาดทุนอย่างไร และหากขาดทุนคาดว่า 
โรงพยาบาลจะกลบัมามีก าไรไดเ้มื่อไร โดยเขา้ใจว่าการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นการลงทุนในระยะยาว  นอกจากนีข้อ
สอบถามว่าในส่วนของโรงพยาบาลเทพธารนิทร ์มีผลก าไรจากการด าเนินงานแลว้ใช่หรือไม่ 

นางสาวสุรวีย ์ชัยธ ารงคก์ูล ชีแ้จงว่า ในปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลมีผลการด าเนินงานขาดทุนอยู่เป็น
จ านวน 220 ลา้นบาท แต่ในภาพรวมจะเห็นไดว้่าผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลมีการเติบโตขึน้ตลอด แต่ในขณะเดียวกนัก็
มีการลงทุนเพิ่มเติมดว้ย ซี่งจะมีผลต่อตัวเลขการท าก าไรของโรงพยาบาล ดังนั้น การพิจารณาผลการด าเนินงานควรจะ
พิจารณาจาก EBITDA Breakeven จะเห็นภาพของผลการด าเนินงานไดด้ีกว่า 

ในส่วนของโรงพยาบาลเทพธารินทรม์ีผลก าไรตัง้แต่ปีแรกที่บริษัทฯ เขา้ลงทุน โดยปัจุบันไดม้ีการรวม
รายได ้(Consolidate) เขา้มาที่กลุ่มบรษิัทฯ ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2565 

นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์บรษิัทฯ มีกลยทุธ์
ในการผลกัดนัยอดขาย ยอดโอน อย่างไร 

นายปิยะ ประยงค ์ชีแ้จงว่า บรษิัทฯ มีแผนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มยอดขายและยอดโอน ดงันี ้

1. กลยุทธเ์ร่งปรบั Portfolio ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มี Portfolio ในระดบั
ราคากลาง-ล่าง อยู่ประมาณรอ้ยละ 70 ซึ่งไดร้บัผลกระทบดา้นก าลังซือ้ ส่งผลใหต้อ้งเร่งกลยุทธก์ารปรบั Portfolio โดยเพิ่ม 
Portfolio ในระดบัราคากลาง-บน มากขึน้  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเรง่ปิดโครงการเดิม และเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มเติมในเรื่องของการ 
Design, Health, Sustainablity ซึ่งจะส่งผลใหก้ าไรของบรษิัทฯ มีแนวโนม้ดีขึน้ โดยตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา
มีการเติบโตในระดบักลาง-บนค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบา้นเดี่ยว ในอนาคต บรษิัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดในกลุ่มบา้นเดี่ยว
ใน Brand Passorn และ The Palm มากขึน้ 

2. เรง่เติมที่ดินที่มีศกัยภาพ เพื่อพฒันาโครงการต่อเนื่อง 

3. กลยุทธ ์Sale Agent เพื่อผลกัดนัยอดขายลกูคา้ต่างชาติใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มบา้นระดบั
ราคา 3-5 ลา้นบาท 

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่ม Health Service เข้าไปในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูท้ี่สนใจซือ้บา้นเพิ่มขึน้หรือไม่  

นายปิยะ ประยงค ์ชีแ้จงว่า จากขอ้มลูยอดขายบา้นเดี่ยวโครงการภสัสร ย่านเจโม ถนนบางนา-วงแหวน ซึ่ง
เป็นโครงการน ารอ่งที่มี Wellness มาจดัตัง้ในบรเิวณโครงการส่งผลใหม้ียอดขายเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 10 

นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า การท่ีบรษิัทฯ เปิดใหบ้รกิารคลินิกในหมู่บา้น มี
คนมาใชบ้รกิารมากนอ้ยเพียงใด 

นพ.สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ ชีแ้จงว่า คลินิกบา้นหมอวิมตุที่รงัสิตมีคนมาใชบ้ริการทัง้ในส่วนที่เป็นลกูบา้น
พฤกษา และที่มาจากหมู่บา้นอื่น โดยขณะนีท้ีมงานอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการทางการแพทยท์ี่บา้น
หมอวิมตุ 
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ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,626,456,979 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
จ านวน 1,415,800 เสียง โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ:  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ
การเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตามเสนอ  

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวสุรวีย ์ชัยธ ารงคก์ูล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานการเงินกลุ่ม เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นางสาวสุรวีย ์น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565 ดงันี ้

- ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดแลว้) 

- เงินปันผลหุน้สามญั จ านวน 2,100,964,725.12 บาท (สองพนัหนึ่งรอ้ยลา้นเกา้แสนหกหมื่นส่ีพนั
เจ็ดรอ้ยยี่สิบหา้บาทสิบสองสตางค)์ 

(หุน้ละ 0.96 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 75.59 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2565 เทียบกบัหุน้ละ 
0.96 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 89.72 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2564) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวนั
ศกุรท์ี่ 9 กนัยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรบัปี 2565 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงนิปัน
ผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยก าหนดวนัก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศุกรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้
ในวนัศกุรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2566 

เงินปันผลที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรของบรษิัทฯ ที่ไดเ้สียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล
ในอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากับ
จ านวนเงินปันผล คณู 20/80 โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวิ ก าหนด  

 บรษิัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแลว้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 
จากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนส ารองต่าง  ๆ  ตามกฎหมาย
ทั้งหมดแลว้ ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   
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ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทนุ
ส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ดงักล่าว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,627,872,779 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ:  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้
จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแลว้ และ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ในอัตราหุน้ละ 0.96 บาท (เกา้สิบหกสตางค)์ ซึ่งบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค)์ ในการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเมื่อวนัศุกรท์ี่ 9 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรบัปี 2565 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ใน
อตัราหุน้ละ 0.65 บาท (หกสิบหา้สตางค)์ ซึ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวันศุกรท์ี่ 10 
มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัศกุรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2566 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อในวาระนีไ้ดอ้อกจากหอ้งประชุมรวม 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์นายวิเชียร เมฆตระการ และนางรตันา พรมสวสัดิ ์

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายวีระชยั น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้ 

1. ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิาร    

3. นางรตันา พรมสวสัดิ์    กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นชอบ และมีมติอนุมตัิตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ พรอ้มอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มที่  ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง  3 ท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลกัดนัและสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหก้า้วหนา้ยิ่ง ๆ ขึน้ไป (รายนามและประวตัิ
ของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ที่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้)  

ทั้งนี ้ในส่วนของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บั
เสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองแลว้เห็นว่า จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เรื่องคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว ้
(รายละเอียดไดร้ะบใุนตอนทา้ยของส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 ที่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้) 

อนึ่ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้
ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บรษิัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที่จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่พิจารณาแลว้เห็นว่ามี
คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการท าหนา้ที่กรรมการบริษัทฯ  ตามที่บริษัทฯ ไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2565 
จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 แลว้นัน้ ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ แต่อย่างใด  

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จะตอ้งลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผูท้ี่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีในครัง้นี)้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบตัร
ลงคะแนนโดยเรียงตามล าดบัจาก ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์นายวิเชียร เมฆตระการ และนางรตันา พรมสวสัดิ ์

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้

 
 

ชื่อกรรมการ เห็นดว้ย คิดเป็น
รอ้ยละ 

ไม่เห็นดว้ย คิดเป็น
รอ้ยละ 

งดออกเสียง บตัรเสีย 

1. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์ 1,627,492,600 99.9778 359,975 0.0221 20,204 0 
2. นายวิเชียร เมฆตระการ 1,612,822,096 99.0754 15,050,479 0.9245 204 0 
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3. นางรตันา พรมสวสัดิ์ 1,627,544,371 99.9798 328,204 0.0201 204 0 
 

 นายไพศาล จงึสรุปเป็นมตดิงันี ้

มติที่ประชมุ: ที่ประชุมไดล้งมติแต่งตัง้ใหก้รรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามล าดบัคะแนนดงัต่อไปนี ้

1. นางรตันา พรมสวสัดิ์ 

2. ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์

3. นายวิเชียร เมฆตระการ 

 ภายหลงัการแจง้มติที่ประชมุในวาระนี ้กรรมการที่ออกจากหอ้งประชมุ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์
นายวิเชียร เมฆตระการ และนางรตันา พรมสวสัดิ์ ไดก้ลบัเขา้มารว่มประชมุต่อไป  
 
ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายวีระชยั น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
17 กมุภาพนัธ ์2566 เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ให้
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 33,500,000 บาท (สามสิบสามลา้นหา้แสนบาท) และเงิน
รางวลักรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 (โบนสั) ในอตัราระหว่างรอ้ยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล
ที่ประกาศจ่าย ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  
(Non–Executive Directors) ที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุต่าง ๆ เท่านัน้  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2566 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ไดม้ีมติ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทประจ าปี 2566 โดยไดต้ดัขอ้ก าหนดเรื่องการไม่เป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้ออก ซึ่งการปรบัปรุงแกไ้ขดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงไปจากหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ของบรษิัทประจ าปี 2566 ที่ไดร้ะบไุวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ที่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

 ส าหรบัรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในส่วนอื่น ๆ  ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ที่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ดงักล่าว ที่ประชุมจะตอ้งลงมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 23 
และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,625,615,679 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8613 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 2,237,100 เสียง 
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คิดเป็นรอ้ยละ 0.1374 และงดออกเสียงจ านวน 20,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0012 โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนใน
วาระนี ้นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้
 

มติที่ประชมุ:  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุม อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 33,500,000 บาท 
(สามสิบสามลา้นหา้แสนบาท) ตามรายละเอียดดงันี ้

 1.  ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร  จ านวน 21,840,000 บาท 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน   3,240,000 บาท 

1.3 คณะกรรมการก ากบัการบรหิารความเส่ียง  จ านวน   1,020,000 บาท 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ านวน    2,520,000 บาท 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  จ านวน      540,000 บาท 

1.6 คณะกรรมการการลงทนุ  จ านวน         960,000 บาท 

1.7 คณะกรรมการบรหิาร  จ านวน      1,920,000 บาท 

 1.8 เงินผลประโยชนพ์ิเศษ เช่น ค่าวทิยากรบรรยายในกิจกรรมตา่ง ๆ 

 ของบรษิัทฯ, ค่าที่ปรกึษา (Mentor) ใหก้บัผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  

และอื่น ๆ   จ านวน      1,460,000 บาท 

   รวมทัง้สิน้ไม่เกิน      33,500,000 บาท 

 2.   เงินรางวลักรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 (โบนสั)  

-  ในอตัราระหว่าง รอ้ยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ ขึน้อยู่
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

 
ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2566 และ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้
ดร.ปิยสวสัดิ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2566 
เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณแ์ละความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2566 ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1. นางสาวสจุิตรา มะเสนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  8645 และ/หรือ  

2. นายวีระชยั รตันจรสักลุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  4323 และ/หรือ 
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3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียนที่  5752 และ/หรือ 

4. นางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียนที่  7789 
 

ทัง้นี ้ใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้รกิาร อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 
1,200,000 บาท (หนึ่งลา้นสองแสนบาท) และบรษิัทย่อยในประเทศ 24 บรษิัท เป็นเงิน 5,038,000 บาท (หา้ลา้นสามหมื่นแปดพนับาท) 
รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6,238,000 บาท (หกลา้นสองแสนสามหมื่นแปดพนับาท) 
ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ยังไม่รวมค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ว่าจา้ง KPMG Service Pte., Ltd. เป็นเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และบริษัทผูส้อบบญัชีรายอื่น (Local Audit Firm) 
ในประเทศนัน้ ๆ เป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) ทัง้นี ้เนื่องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของบรษิัทฯ จึงใชผู้ส้อบบญัชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบญัชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2566 ทั ้งหมดเป็นจ านวนเงิน  7,150,500 บาท (เจ็ดลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นหา้รอ้ยบาท) ตรวจสอบโดยบริษัท        
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นเงิน 6,238,000 บาท (หกลา้นสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) KPMG Service Pte., Ltd. 
เป็นเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และส่วนของผูส้อบบญัชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสน
สามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) ทัง้นี ้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 ที่ไดส่้ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้)  

จึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2566 
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอมาขา้งตน้ 

ทั้งนี ้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2566 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ดงักล่าว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  

  หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,562,525,704 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 95.9857 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 65,347,075 เสียง 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.0142 และไม่มีผูถื้อหุน้งดออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุป
เป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ:  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2566 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 
6,238,000 บาท (หกลา้นสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) KPMG Service Pte., Ltd. เป็นเงิน 780,000 บาท 
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(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และของผูส้อบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 132,500 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 7,150,500 
บาท (เจ็ดลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นหา้รอ้ยบาท) ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานุการบริษัท เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้ นายไพศาล 
น าเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่  
24 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหก้ารบริหารจดัการประชุมของบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถท าไดโ้ดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อการนดัประชุมใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ดงันัน้ จึงเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เพื่อใหม้ีความสอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว    

นอกจากนี ้เพื่อใหม้ีความชดัเจนในการน าไปใชแ้ละปฏิบัติเก่ียวกับการก าหนดจ านวนขั้นต ่าของการ
ประชุมคณะกรรมการ จึงเสนอขอแกไ้ขถอ้ยค าในขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 30 เพิ่มเติมเล็กนอ้ยจากที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ที่ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้จากเดิม “คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ 
ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง” ขอแกไ้ขเป็น “คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ย
หนึ่งครัง้ทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี ้ในทางปฏิบัติโดยปกติบริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 9 ครัง้ ซึ่งเกินกว่า
จ านวนที่กฎหมายก าหนดอยู่แลว้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติ 
บรษิัทมหาชนจ ากดัที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่แทน ดงันี ้

 

ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับทีข่อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

 

ขอ้ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจง้การนัดประชุม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด และ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

  หนั ง สื อนั ดป ร ะ ชุ ม อ า จ ส่ ง โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องและ
หลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
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ขอ้ 30. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างน้อยสาม 
(3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถ

ด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้

โดยด าเนินการตามประกาศคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่อง การประชมุผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องมาตรฐานการ

รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

กับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไข

เพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป 

 

ขอ้ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม         
(3) เดือนต่อครัง้ หนึ่งครัง้ทุกสามเดือน ณ จงัหวดัอนั
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง 

การประชุมคณะกรรมการสามารถกระท าผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยใหถื้อว่าที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานที่จดัการประชมุ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็
ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุน้เป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็
ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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ผูถื้อหุน้คนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุน้นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วัน 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนั
ไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเอง
ก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผู ถื้อหุ้นตาม
วรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้ 
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจัด  
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วัน    
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกัน หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกัน
ไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเอง  
ก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า   
เ ป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียก    
ประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน  
จ า เ ป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ   
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม 
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตาม    
วรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่ เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียก
ประชมุอาจจดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้โดย
วิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส์ก็ ได้ ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศ
ก าหนด 
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ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  

 

  ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด
อันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ   
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร   
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7)  วันก่อนวันประชุม  ทั้งนี ้ ให้ลงโฆษณา       
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 

ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด 
อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ ในกรณีที่เป็น
การประชุมโดยวิธีการทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใหถื้อว่า
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ
ประชมุ  

 

 ทัง้นี ้การด าเนินการตามวรรคหน่ึงอาจใชว้ิธีการทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
และหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

 

ขอ้ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่ สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อ

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
ยี่ สิบห้า  (25)  คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ  
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่ วโมง จ านวนผู้ถือ     
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หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้
ถือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผู ้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี ใ้ห ้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู ้ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่บังคับว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม     
ตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้  
ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้ 
นัดประชุมใหม่  และในกรณีนี ้ให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน  
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่บังคับว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

  หนงัสือนดัประชมุอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก์็
ได ้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและหลักเกณฑท์ี่นาย
ทะเบียนประกาศก าหนด 

 

ขอ้ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

  เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า  ๆกัน 
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน  
นับแต่ วันที่ ที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น  หรื อที่ ประชุม
คณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็น
หนังสือไปยังผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าว

ขอ้ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก   
เงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม      
อยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่า ๆ กัน 
โดยการจ่ ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่      
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี   
ผลก าไรสมควรพอที่ จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่ วันที่ ที่ ป ร ะชุ มผู้ ถื อหุ้น  ห รื อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าว
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การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

  การด าเนินการตามวรรคส่ี อาจใช้วิธีการทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
และหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

 

 

นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย 
ซึ่งอาจตอ้งมีการแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติมถอ้ยค าหรือขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชมุผูถื้อหุน้
ตามค าสั่ง ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให ้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม มีอ านาจในการแกไ้ข  และ/หรือ เพิ่มเติมถอ้ยค า 
หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ  ในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัที รวมถึงมีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้อีก 

ดงันัน้ จึงเสนอขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 26, 30, 
32, 33, 34 และ 45 ตามรายละเอียดที่เสนอมาขา้งตน้ 

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 26, 30, 32, 33, 
34 และ 45 ดงักล่าว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 36 (2) 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายประเสริฐ เสมานะสุวรรณ ผูถ้ือหุน้สอบถามว่า การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัทฯ เรื่องการ
จัดประชุมโดยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน์ั้น ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยวิธีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียง
รูปแบบเดียวใช่หรือไม่ หากใช่ จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้งูอายุ และเสนอแนะให้
บรษิัทฯ พิจารณาจดัประชมุผูถื้อหุน้ในรูปแบบไฮบรดิ (Hybrid) เนื่องจากสะดวกต่อการถามค าถามและแสดงความคิดเห็น  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ประกอบกบัปัจจบุนั
มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่ทนัสมยัขึน้ บริษัทฯ จึงแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่มี
การแกไ้ข และเพื่อใหส้ามารถรองรบักบัสถานการณต์่าง ๆ  ไดอ้ย่างทนัท่วงที ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะท าการประเมินสถานการณใ์นการ
จดัการประชมุผูถื้อหุน้เป็นปี ๆ ไป และขอบคณุผูถื้อหุน้ส าหรบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษิัท แถลงผล 
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การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,627,873,775 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง จ านวน 4 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกล่าวสรุป
เป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ:  ที่ประชมุลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 24 พฤษภาคม 2565 
ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ไดด้  าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  จึงแจง้ถึงกฎเกณฑ์
ขอ้บังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่น  ๆ  ใหท้ี่ประชุมพิจารณา และสอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถื้อหุน้
ไดส้อบถามเพิ่มเติมโดยสรุป ดงันี ้

นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามใน 2 ประเด็น ดงันี ้

1.  ในอดีตกลยทุธข์องบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“พฤกษา เรียลเอสเตท”) มุ่งเนน้ 
Mass Market ไปท่ีลกูคา้ระดบัล่าง ซึ่งเป็นผลใหพ้ฤกษา เรียลเอสเตท มียอดขายเป็นอนัดบัตน้ ๆ  ในอุตสาหกรรม แต่จากปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อจากธนาคารของลูกคา้ที่ยากขึน้ ปัจจุบัน พฤกษา เรียลเอสเตทสูญเสียอนัดับการท าตลาดไป โดย
ส่วนตวัเขา้ใจว่าฝ่ายจดัการมีแผนท่ีจะจบักลุ่มลกูคา้ระดบักลาง-บน ซึ่งมีก าลงัซือ้ที่ดีกว่าแทน ขอสอบถามว่า การด าเนินการใน
ส่วนนีจ้ะสามารถเรง่ด าเนินการไดเ้พียงใด หรือจะเปล่ียนกลยทุธห์รือไม่ อย่างไร 

2. การที่บริษัทฯ เขา้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลส่วนตวัเชื่อว่าระยะยาวจะใหเ้กิดผลดีอย่างแน่นอน 
แต่ผลประกอบการในระยะสัน้ฝ่ายบริหารจะมีวิธีบริหารจดัการอย่างไร เนื่องจากการสรา้งโรงพยาบาล การหาบุคลากรทาง
การแพทย ์และพยาบาล กว่าจะเริ่มใหบ้รกิารไดย้่อมตอ้งใชเ้วลา บรษิัทฯ จะปรบักลยทุธใ์นรูปแบบการควบรวมกิจการ (M&A) 
: Mergers and Acquisitions) (“M&A”) จากนัน้ค่อย Upgrade ใหด้ียิ่งขึน้หรือไม่ 

นายปิยะ ประยงค ์ชีแ้จงประเด็นค าถามในขอ้ 1 ว่า แต่เดิมในพอรต์ของพฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการ
บา้นราคาต ่ากว่า 3 ลา้นบาท ประมาณรอ้ยละ 70 ภายใตแ้บรนดบ์า้นพฤกษา แบรนดพ์ลมั และแบรนดเ์ดอะแพลนท ์บางส่วน 
โดยในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา มีการปรบัพอรต์จากเดิมที่พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการค่อนขา้งมาก ก็มีการเร่งด าเนินการเพื่อ
ปิดโครงการ และมีการทยอยเติมโครงการใหม่ในลักษณะคู่ขนาน โดยในปีที่ผ่านมาพฤกษา เรียล เอสเตท ไดเ้พิ่มโครงการ     
แบรนดเ์ดอะปาลม์ และเดอะรีเซิรฟ์ เขา้มา จะเห็นว่าจากตวัเลขก าไรสทุธิปี 2565 ที่ท าไดด้ีนัน้ เป็นผลมาจากการเติมในส่วน
ของโครงการระดบับนขา้งตน้  

กล่าวโดยสรุป คือ โครงการใหม่ ๆ ในปี 2566 จะมีการปรบัปรุงในเรื่องการออกแบบ และการเสรมิดว้ย
การดแูลสขุภาพ อีกทัง้จะสลบัเปล่ียนสดัส่วนพอรต์ จากเดิมที่มีกลุ่มตลาดล่างต่อตลาดกลาง-บน รอ้ยละ 70 ต่อ 30 จะเปล่ียน 
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ใหม่เป็นตลาดกลาง-บน รอ้ยละ 70 และตลาดล่าง คิดเป็นรอ้ยละ 30 โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปที่บา้นเดี่ยว จากเดิมแบรนด ์

ทาวนเ์ฮาส ์ราคา 2-3 ลา้นบาท ก็จะเติมในส่วนของแบรนดพ์าทิโอ ที่ราคา 3-5 ลา้นบาท และมีการขยายในแบรนด ์พฤกษา 
วิลล ์และ แบรนดค์อนเน็ค มากยิ่งขึน้ ในขณะท่ีบา้นเดี่ยวก็จะเนน้โครงการแบรนดเ์ดอะปาลม์ ที่ราคา 10 ลา้นบาทขึน้ไป และ     
แบรนดภ์สัสร ดา้นคอนโดมิเนียม ก็จะเนน้ยนูิตที่ราคา 3-5 ลา้นบาท 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ชีแ้จงประเด็นค าถามในขอ้ 2 ว่า ท่านผูถื้อหุน้มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับ
ธุรกิจโรงพยาบาล กล่าวคือ สภาพปกติของธุรกิจโรงพยาบาลจะใชเ้วลาประมาณ 4-5 ปี ก าไรสทุธิจึงจะกลบัมาเป็นบวก ซึ่ง
ปัจจุบันตามนโยบายผูบ้ริหารไดม้ีการเร่งใหด้  าเนินการ ในทุก ๆ ส่วนของโรงพยาบาล ในส่วนตัวโรงพยาบาลก็มีการเร่งทุก 
Component ซึ่งจะมีวิธีการท่ีแตกตา่งจากโรงพยาบาลอื่น อย่างไรก็ตาม บางเรื่องเป็นความลบัทางธุรกิจจึงอาจเรียนใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไดไ้ม่ทัง้หมด  

ปัจจุบนัทางโรงพยาบาลใชว้ิธี Open Platform ในการหาทุกเครือข่ายเขา้มาร่วมท าธุรกิจ อาทิเช่น การ
แบ่งรายได ้การเขา้ร่วมทุน การจา้งบุคคลภายนอกองคก์รเพื่อปฏิบัติงาน (Contract Out) อย่างไรก็ตาม ขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้
ทราบว่า ผลประกอบการของโรงพยาบาลปีนี ้มีรายไดด้ีกว่าปีที่ผ่านมา แมไ้ม่รวมรายไดจ้ากคนไขซ้ึ่งป่วยดว้ยโรค Covid-19 ที่
เขา้มารกัษาตวั 

ดา้นการ M&A ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างท าการทบทวน เนื่องจากโรงพยาบาลหลายเครือก็ด าเนินการกันอยู่ 
จึงท าใหโ้รงพยาบาลท่ีจะเขา้ท า M&A มีทางเลือกในการเพิ่มราคาไดม้ากขึน้ 

ดา้นคลินิกบา้นหมอวิมตุ (รงัสิต) ปัจจุบันมีรายไดท้ี่อยู่ไดด้ว้ยตวัเอง โดยในอดีต คลินิกบา้นหมอวิมตุ 
ท าใหฝ่้ายบริหารไดบ้ทเรียน ในเรื่องการน าระบบ IT ที่มีมลูค่าสงูมาใช ้จึงท าใหไ้ม่เหมาะสมกบัขนาดกิจการ รวมถึงมีการเปิด
ใหบ้รกิารก่อนการเปิดโรงพยาบาลอีกดว้ย  

ทัง้นี ้ในมมุมองของ โฮลดิง้ คอมพานี นอกจากจะใหบ้รกิารโรงพยาบาลเพื่อการรกัษาโรค การใหบ้รกิาร
ศูนยส์ขุภาพแลว้ บริษัทฯ จึงเสริมธุรกิจใหค้รบวงจรในลกัษณะส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค จากการท าโครงการ 
Naluri ซึ่งจะเป็น Digital Platform ที่ Seamless ไดจ้รงิ โดยจะอธิบายโครงการ Naluri ในค าถามถดัไป 

นางสาวณฐา ธาวนพงษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามใน 3 ประเด็น ดงันี ้

1. โครงการ Naluri บรกิารทาง Digital เพื่อสขุภาพ คืออะไร โปรดอธิบาย 

2. โครงการ  EJIP (Employee Joint Investment Program) ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
นายจา้งและลกูจา้ง ที่ใหพ้นกังานซือ้หุน้ของบรษิัทฯ นัน้ เป็นการใหพ้นกังานเขา้ซือ้หุน้ท่ีมีอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่แลว้ หรือ
เป็นการออกหุน้ใหม่ 

3. โครงการร่วมทุนกบั JAS Asset (คูบ้อน) เป็นโครงการท่ีบรษิัทฯ ร่วมทุน หรือเป็นการจา้งงานเป็น
ครัง้ ๆ ไป 

นพ.สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ ชีแ้จงประเด็นค าถามในขอ้ 1 และ 3 ว่า โครงการ Naluri มีลกัษณะการใหบ้รกิาร
ในรูปแบบ Digital Prevention Promotion Platform ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพลักษณะส่งเสริม และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง
ปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารแลว้ในประเทศสิงคโปร ์และประเทศมาเลเซีย 
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โดยมีรูปแบบ คือ จะเป็นการลงทะเบียนใน Application และมีค่าใชจ้่ายรายเดือน โดยผูร้บับริการจะมี 
Health Wearable Device อาทิเช่น นาฬิกา หรืออุปกรณท์างการแพทยอ่ื์น สวมใส่ติดตวั จากนัน้จะมีการส่งค่าการวดัชีพจร 
และค่าอื่น ๆ ไปยงัระบบส่วนกลาง โดยมีแพทยใ์หค้  าปรกึษาออนไลน ์ซึ่งจากการทดลองใหบ้ริการกับพนกังานในกลุ่มพฤกษา 
พบว่า การลดน า้หนกั การคลายความเครียด การใหค้  าแนะน าดา้นโภชนาการ ไดผ้ลเป็นท่ีพึงพอใจ โดยในปี 2566 บรษิัทฯ เนน้
การท าตลาดกบั Corporate และจะขยายไปยงัลกูคา้ทั่วไป ทัง้ลกูคา้ต่างประเทศ และลกูคา้ชาวไทยดว้ย 

ในส่วนของโครงการร่วมทุนกับ JAS Asset ที่คู ้บอน มี 2 อาคาร คือ อาคารที่ 1 มี JAS Asset เป็น
เจา้ของท าธุรกิจ โดยจะเป็นส่วนของ Community Mall ส่วนอาคารท่ี 2 เป็นส่วนท่ีท าธุรกิจบรกิาร Nursing Home ซึ่งในอาคาร
ที่ 2 นีบ้รษิัทฯ ไดร้ว่มทนุ (Joint Venture) กบั JAS Asset ท าธุรกิจบรหิาร โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนที่มากกว่า  

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ชีแ้จงประเด็นค าถามในขอ้ 2 ว่า โครงการ EJIP มีวัตถุประสงค ์เพื่อเป็น 
Long Term Incentive ใหแ้ก่พนกังาน โดยจะเป็นการซือ้หุน้ PSH ที่มีอยู่แลว้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงไม่มีการออกหุน้ใหม่ ไม่มี
การเพิ่มทนุ และไม่ท าใหเ้กิด Dilution แต่อย่างใด 

นายประเสริฐ ศรีมานะสวุรรณ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตุใดอตัราค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 
จ านวน 33.5 ลา้นบาท ที่เสนอผูถื้อหุน้อนมุตัิในการประชมุครัง้นี ้จึงสงูขึน้จากปี 2565 ที่จ  านวน 22.3 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการปรบั
เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 50 ทัง้ที่ก าไรมิไดเ้พิ่มขึน้เป็นทวีคณูแต่อย่างใด 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ชีแ้จงว่า ตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปี 2565 บริษัทฯ ไม่เคยมีการปรบัค่าตอบแทน
กรรมการเลย โดยในปี 2565 ค่าตอบแทนซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้จะมีจ านวน 31 ลา้นบาท แต่มีการจ่ายจรงิเป็นจ านวน 
22.3 ลา้นบาทเท่านัน้ โดยในปี 2566 นี ้การเสนอปรบัอตัราค่าตอบแทนจาก 31 ลา้นบาท เป็น 33.5 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทฯ 
มีกลยุทธ์ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพิ่มขึน้ จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการลงทนุ อีกทัง้ยงัเป็นการส ารองไวส้ าหรบัการแต่งตัง้กรรมการบรษิัทฯ ที่จะสรรหาเพิ่มขึน้อีกดว้ย  

นายประเสริฐ ศรีมานะสวุรรณ รบัทราบและเขา้ใจรายละเอียดอตัราค่าตอบแทนกรรมการที่สงูขึน้จาก
ค าชีแ้จง และเสนอใหท้ีมผูจ้ัดการประชุม ปรบัปรุงขอ้มูลน าเสนอใหแ้สดงยอดใชจ้่ายจริง เทียบกับวงเงินที่ได้รบัการอนุมตัิ
ส าหรบัปีที่ผ่านมา กบัวงเงินท่ีเสนออนมุตัิในปีนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถท าความเขา้ใจไดช้ดัเจน 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุส าหรบัขอ้เสนอแนะ 

นางกลัลช์ลา มหิทธิหาญ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า พฤกษามีแผนท่ีจะผลิตบา้นประหยดัพลงังาน และบา้นท่ี
มีหลงัคาเป็น Solar Cell เพื่อใหล้กูคา้ประหยดัไฟฟ้าตอนกลางวนัดว้ยหรือไม่ 

นายปิยะ ประยงค์ ชี ้แจงว่า พฤกษามีแผนและเริ่มด าเนินการในส่วนนี ้แล้ว โดยได้เริ่มทยอยการ
ออกแบบบา้นท่ีจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังาน และมีการติดตัง้ระบบโซลารเ์ซลลต์ัง้แต่เดือนธันวาคม ปี 2565 แลว้ โดยในปี 2566 
จะน ามาใช้กับโครงการแนวราบที่เปิดใหม่ทั้งหมด ส่วนปี 2567 มีเป้าหมายให้ทุกโครงการของแนวราบ และแนวดิ่งเป็น 
Passive Home ทัง้หมด 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ และผูม้ีเกียรติทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วม
ประชมุในครัง้นี ้และกล่าวปิดการประชมุในเวลา 16.00 น.   
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อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ไดม้ีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม  
จึงท าใหม้ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้สิน้ 113 ราย นบัหุน้รวมกนัได ้1,627,873,779 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 74.3829 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
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